



## **Củng cố đức tin trong một thế giới đầy thử thách** (Strengthening Faith in a Challenging World)

Thư Mục vụ công bố: Đường Lối Hướng Dẫn Trẻ em từ Thiếu niên đến Thanh niên Trưởng Thành.

“Ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, dù ít cũng sẽ bị lấy đi”. -Mc 4:25

Lời tuyên bố này của Chúa Giêsu đặc biệt liên quan đến những món quà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, trong đó bao gồm đức tin và ân sủng. Giống như ngôn ngữ thứ hai hoặc tình bạn, một số năng khiếu chúng ta có mà không được củng cố, sử dụng hoặc trau dồi thêm thì cuối cùng chúng sẽ bị mất đi. Ví dụ, một người theo học một ngôn ngữ mới, nếu ngôn ngữ đó không được sử dụng và luyện tập thường xuyên thì nó sẽ bị mai một theo thời gian. Với tình bạn, nếu chúng ta không thường xuyên xuyên kết nối với bạn bè, chúng ta sẽ xa cách và tình bạn sẽ tan biến. Tương tự như vậy, Niềm tin tôn giáo nếu không được quan tâm và vui mừng sẽ bị tàn héo dần. .

### ***Một Xu Hướng đáng quan tâm***

Không có gì bí mật nữa khi nhận ra rằng niềm tin tôn giáo trên khắp nước Mỹ đã suy giảm trong hơn 50 năm qua nhưng trong hai thập kỷ qua đã giảm với tốc độ chưa từng thấy. Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2020, 64% người Mỹ nhận mình theo đạo Thiên chúa vào năm 2020, giảm từ mức 90% vào đầu thập niên 1990. Đây là lần đầu tiên một cuộc thăm dò cho thấy chưa đến một nửa số người Mỹ ghi danh gia nhập giáo xứ hay họ đạo. Trong những năm gần đây, xu hướng đáng lo ngại của những người hoàn toàn rời bỏ tôn giáo và tuyên bố không theo tôn giáo nào đã tăng vọt từ 16% năm 2007 lên 30% vào năm 2020.

Giáo phận của chúng ta cũng không ngoại lệ. Năm 1976, hơn 87.000 người tham dự Thánh lễ mỗi tuần. Tính đến năm 2018, con số đó đã giảm xuống dưới 45.000. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Dựa trên tốc độ tăng trưởng dân số trong giáo phận của chúng ta kể từ năm 1976, nhẽ ra chúng ta sẽ thấy hơn 110.000 người Công giáo tham dự Thánh lễ mỗi tuần. nhưng trên thực tế, chúng ta đang thiếu vắng gần 69.000 người Công giáo dự lễ hằng tuần.

Có một sự suy giảm tương tự trong việc lãnh nhận các bí tích. Trong năm học 2001/2002, gần 2.000 trẻ em đã được rửa tội trong giáo phận của chúng ta. Trong số đó, chỉ có hơn 1.000 em chịu phép Thêm Sức khi còn là thiếu niên. Xu hướng giảm này tiếp tục diễn ra trong những năm tiếp theo. Điều đó có nghĩa là gần một nửa số trẻ em đã được rửa tội của chúng ta không lãnh nhận Bí tích Thêm Sức khi còn trẻ. Điều này đòi hỏi một biện pháp khắc phục.

### ***Các Thách đố***

Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng. Đã đến lúc đánh giá lại cách tiếp cận của chúng ta đối với việc huấn luyện và đào tạo thành viên trong các tổ chức và gia đình Công giáo. Sứ mệnh của chúng ta là đảm bảo rằng giới trẻ của chúng ta trở thành những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Kitô và tiếp tục cuộc hành trình hướng tới thiên đàng trong cuộc sống trưởng thành của các em. Tôi lo ngại rằng nhiều người chưa nhận ra các thách đố đó đã trở nên nghiêm trọng như thế nào! Ảnh hưởng của văn hóa thế tục gây ra những thách đố đặc biệt cho các gia đình, nhất là trong những năm quan trọng mà cha mẹ truyền lại Đức tin cho thế hệ tiếp theo để món quà quý giá này của Thiên Chúa không bị bỏ rơi.

### ***Tầm nhìn (Vision) và Mục tiêu (Goals)***

Động lực cho những gì tôi công bố và ban hành cùng với bức thư này xuất phát từ Quá trình Tầm nhìn (Visioning Process) mà chúng ta đã bắt đầu hơn 5 năm trước: Một Gia đình: Được Phục hồi trong Chúa Kitô, Được Trang bị cho Sứ mệnh. Theo ưu tiên, Phát triển Gia đình của Chúa, là mục tiêu cụ thể để “soạn thảo Hướng Dẫn Trẻ em từ Thiếu niên đến Thanh niên Trưởng Thành vào tháng 11 năm 2022”. Mặc dù những thách thức bất ngờ của COVID đã làm trì hoãn mục tiêu này, nhưng tôi rất vui được chia sẻ phác thảo về mục tiêu chúng ta sẽ hướng tới trong những năm tới.

### ***Vai trò không thể thay thế của cha mẹ***

Những thách thức không gặp nhiều ở các chương trình mà ở con người. Việc truyền tải đức tin được thực hiện từ người này sang người khác. Khía cạnh cá nhân này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh gia đình, tức là giáo hội tại gia theo cách hiểu Công giáo của chúng ta. Gia đình là tế bào cơ bản nhất của Giáo hội. Là một xã hội nhỏ của đức tin và tình yêu, mỗi thành viên trong gia đình đều có quyền và nghĩa vụ. Đỉnh cao trong trách nhiệm của cha mẹ Kitô giáo mà họ hứa sẽ thực hiện vào ngày rửa tội cho con mình là giáo dục và nuôi dạy con mình theo Đức tin Công giáo. Thật vậy, một trong những nguyên tắc nền tảng của Giáo hội Công giáo về giáo dục tôn giáo là cha mẹ giữ vị trí hàng đầu với tư cách là nhà giáo dục cho con cái mình. Tất cả các nguồn lực khác mà cộng đồng Giáo hội lớn hơn cung cấp – trường học giáo xứ, các chương trình giáo dục tôn giáo và mục vụ giới trẻ – đều nhằm mục đích bổ sung những gì xảy ra trong gia đình của đứa trẻ, chứ không phải thay thế nó.

### ***Trao quyền cho phụ huynh***

Với vai trò không thể thay thế của cha mẹ, sáng kiến mới này hỗ trợ sự tham gia trực tiếp hơn của cha mẹ vào việc giáo dục Kitô giáo liên tục và sự phát triển tâm linh của con cái họ. Niềm hy vọng và kỳ vọng là điều này cũng sẽ góp phần vào sự phát triển tinh thần liên tục của các bậc cha mẹ. Thiên Chúa vui mừng khi gia đình cùng nhau phát triển, mỗi thành viên góp phần vào sự thánh thiện của nhau. Nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ lớn lên trong môi trường thảo luận về đức tin trong gia đình có nhiều khả năng thực hành tôn giáo của mình mười năm sau khi rời nhà. Hơn bất kỳ yếu tố nào khác – một gia đình thường xuyên thảo luận về đức tin sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến việc con cái tiếp tục thực hành đức tin của mình.

### ***Tâm Quan Trọng của cuộc Gặp Gỡ và Ký Ưc***

Kiến thức là điều cần thiết trong cuộc sống và sự trưởng thành của mỗi người môn đệ. Chúa Giêsu đã hứa: “Các người sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát các người” (Goan 8:32) và “Đây là sự sống vĩnh cửu, là họ phải nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đấng Cha đã sai đến là Chúa Giêsu Kitô” (Goan 17,4). Nhưng sự hiểu biết mà Chúa Giêsu nói đến không chỉ là sự hiểu biết trí tuệ đơn thuần.

Kitô giáo không phải là một triết lý hay một tập hợp niềm tin, nhưng là việc gặp gỡ một ngôi vị, Con Thiên Chúa, Ngôi Hai trong Ba Ngôi, Đấng đã nhập thể và trở thành con người. Chúa Giêsu mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta và Người mặc khải cho chúng ta ý nghĩa của việc làm người trọn vẹn (to be fully human). Chúng ta đi theo một người thực và thực sự chia sẻ chính cuộc sống của Người ấy. Chúng ta có thể nói: “Chúa Giêsu Kitô không chỉ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi; mà Ngài là chính cuộc sống của tôi.”

Làm môn đệ Chúa Giêsu không chỉ là biết những điều về Người mà còn là biết Người và sống trong Người. Thánh Phaolô mô tả điều này thật tuyệt vời: “Bây giờ không còn là tôi sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong tôi; Hiện nay tôi vẫn sống kiếp phàm nhân, nhưng là đời sống đức tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và hiến mạng vì tôi” (Gal 2:20). Chúng ta không nghĩ tới con đường của mình để vào thiên đàng. Chúng ta được dự phần vào thiên đàng nếu có Chúa Kitô sống động trọn vẹn trong chúng ta: “Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy trong họ thì sinh nhiều hoa trái, vì ngoài Thầy anh em chẳng làm chi được” (Ga 15,5).

Tất cả những điều này nhằm nói lên rằng giáo dục tôn giáo phải vượt qua phần lý thuyết của một loạt các lớp học. Chúng ta cần biết những lời giảng dạy và hiểu đức tin của mình, nhưng chúng ta cũng cần hiểu biết chính Chúa Giêsu Kitô. Cái “hiểu biết” này xuất phát từ việc gặp gỡ Chúa Giêsu và tình yêu đích thực của Ngài dành cho cá nhân chúng ta.

Chúng ta phải tạo điều kiện và khuyến khích những cơ hội trong thời thơ ấu của con em chúng ta cho những cuộc gặp gỡ này và những ký ức mạnh mẽ đi kèm với chúng. Chúa Thánh Thần sẽ hoàn thành những cuộc gặp gỡ này khi chúng ta tìm kiếm và tổ chức chúng. Qua những cuộc gặp gỡ này, con cái chúng ta kết thân với Chúa Giêsu và yêu mến Người.

### ***Ghi Nhớ và Xây Dựng Ký Ức***

Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy “ghi nhớ” các biến cố và những điều Người đã nói với họ, chẳng hạn như trong Bữa Tiệc Ly khi Người ban cho họ hồng ân Thánh Thể. Chúng ta thường nhớ lại mình đang ở đâu và đang làm gì khi có điều gì đó vô cùng quan trọng xảy ra. Thiên Chúa sử dụng những ký ức của chúng ta về Ngài và ân sủng của Ngài để củng cố đời sống đức tin của chúng ta khi chúng ta lớn lên và

già đi. Sáng kiến này tạo ra những khoảnh khắc để Thiên Chúa ban cho con cái chúng ta những trải nghiệm và ký ức tốt đẹp mà chúng có thể mang theo trong suốt cuộc đời.

### ***Tại sao điều này lại quan trọng: Sự cứu rỗi của con cái chúng ta***

Chúng ta đọc trong Kinh Thánh tin mừng về ơn cứu độ: “Anh em có thể tin rằng điều này đáng được chấp nhận hoàn toàn: Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi” (1 Tm 1:15). Kinh Thánh trình bày ở nhiều chỗ khác nhau về cách thức Chúa Kitô thực hiện ơn cứu độ của chúng ta: qua đức tin (Ga 3:15; Rm 10:9-11), qua phép rửa (Ga 3:5; 1 Pr 3:21; Tít 3:5), qua những việc lành của tình yêu (Mt 7:21; Mt 25:31-46; Ga 14:21; Phil 2:12-13); qua việc thường xuyên rước lễ (Ga 6:53-58); bằng cách tránh phạm tội trọng và nói rộng ra là đi xưng tội đều đặn (1 Cô-rinh-tô 6:9-10; Ga-la-ti 5:19-21; Ê-phê-sô 5:3-6; Khải huyền 22:12-16; Mt 25:41-46; Gioan 5: 28-29); và qua sự kiên trì cuối cùng của người Kitô hữu cho đến cuối đời (Mt 24:13-14; Phil 2:12; 2 Tim 2:11-12; Dt 6:4-6).

Điều cốt yếu của cuộc sống, mục đích tối thượng là cuộc sống với Thiên Chúa và những người yêu mến Người trên thiên đàng. Không đạt được mục tiêu này là một bi kịch vĩnh viễn. Thiên Chúa là lòng thương xót, nhưng thật là quá táo bạo khi kết luận rằng Thiên Chúa sẽ cứu chúng ta mà không cần sự đồng ý và hợp tác của chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa lớn đến mức Ngài cho phép chúng ta chọn Ngài (và thiên đàng) hoặc một điều gì đó xấu, kém hơn. Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng trong Tin Mừng Thánh Luca (Lc 15:11-32) minh họa sự cân bằng hoàn hảo giữa tự do và lòng thương xót. Người con hoang đàng được phép ra đi, gây ra tai họa cho đời mình, chọn tội lỗi và sự đau khổ luôn đi kèm với nó. Chỉ sau khi quay trở lại (sám hối) ông mới gặp được ơn cứu độ của lòng thương xót Chúa Cha. Đối với mỗi người là vậy. Chúa chọn chúng ta và Chúa cho phép chúng ta chọn - tình yêu đòi hỏi cả hai.

Những năm tháng tuổi trẻ là thời gian quý báu để giới thiệu con cái chúng ta với Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng và giúp chúng đáp lại trong tự do và đức tin. Bằng cách đề xuất Đức tin Công giáo một cách thuyết phục, như một sự lựa chọn sẽ làm phong phú và sâu sắc hơn cuộc sống của họ, chúng ta nuôi dưỡng một mối quan hệ sâu sắc và bền vững về đức tin, hy vọng và tình yêu sẽ đưa họ đi qua cuộc đời với mọi giông bão và những con đường quanh co. Lý tưởng nhất là điều này



được thực hiện trong cả bối cảnh gia đình và giáo dục tôn giáo của giáo xứ/trường học.

### ***Nâng cao những gì chúng ta đã có***

Kế hoạch sau đây không loại bỏ những gì các gia đình và giáo xứ đang thực hiện. Sự cống hiến và dấn thân của nhiều phụ huynh và giáo viên trong việc đào tạo con cái chúng ta trong đức tin thật đáng khen ngợi.

Chúng ta cũng thấy được hoa trái của công việc này nơi rất nhiều con cái chúng ta khi chúng lớn lên và sống như môn đệ của Chúa Giêsu. Đúng hơn, kế hoạch này tìm cách cung cấp một con đường rõ ràng hơn, hòa nhập hơn, sử dụng những gì hiện có nhưng tăng cường và cung cấp nhiều chương trình hơn để cha mẹ có thể tham gia nhiều hơn vào đời sống tôn giáo và giáo dục con cái của họ.

Những gì tiếp theo không phức tạp. Để bất kỳ kế hoạch nào có hiệu quả, nó phải dễ hiểu, có thể đạt được và có đủ nguồn trợ lực. Tôi tin rằng chúng ta đã có sẵn những thành phần đó. Tuy nhiên, tôi mong muốn cung cấp thêm nhiều nguồn lực để chúng ta có thể đào tạo con cái mình cho cuộc sống này và cuộc sống mai sau một cách hiệu quả nhất có thể. Ví dụ, tôi có kế hoạch tăng dần khả năng của chúng tôi cho các gia đình và trẻ em trong việc tĩnh tâm. Ngoài ra, chúng tôi đang phát triển các nguồn tài liệu dành cho phụ huynh để trò chuyện có chủ ý xung quanh việc hòa nhập đức tin và cuộc sống hàng ngày.

### ***Những Bước Đi Trong Tương Lai và Lòng Biết Ơn***

Tôi muốn cảm ơn các bậc cha mẹ vì lòng quảng đại của các bạn khi để Chúa ban cho các bạn một đứa con và cầu xin Chúa ban đời sống ân sủng siêu nhiên cho con mình khi chịu phép rửa. Tôi hy vọng kế hoạch mới này sẽ giúp bạn thực hiện đúng những lời cam kết mà bạn đã hứa khi rửa tội cho con bạn để giúp con bạn phát triển món quà đức tin đó đến mức trưởng thành trọn vẹn và “giữ cho ngọn lửa đức tin sống động” trong trái tim con bạn. Giáo hội của bạn cam kết giúp đỡ bạn thực hiện trách nhiệm quan trọng này.

Tôi cũng xin cảm ơn các linh mục, phó tế, nhiều giáo dân và tình nguyện viên đã rất quảng đại trong việc giảng dạy, phục vụ và làm chứng bằng đời sống để giới trẻ của chúng ta có thể biết Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, phục vụ và sống cho

Chúa Giêsu. Cuối cùng, tất cả những gì chúng ta làm trong Giáo Hội đều là vì mục tiêu đó.

Trân trọng kính chào quý vị trong Chúa Kitô,

*+ James V. Johnston, Jr.*

Most Reverend James V. Johnston, Jr.

Giám mục Địa Phận Kansas City-St. Joseph

+Lễ Các Thánh - Ngày 01/11/2023

***Các đặc điểm chính của Đường Lối: Hướng Dẫn Trẻ em từ Thiếu Niên đến Thanh Niên Trưởng Thành.***

- Thời gian lãnh Bí tích Thêm sức thông thường sẽ là lớp 6.
- Một cách tiếp cận toàn diện sẽ hòa hợp việc đào tạo các Bí tích Khai tâm và Bí tích Sám hối hiện có với vai trò của cha mẹ.
- Các cuộc tĩnh tâm và những trải nghiệm đức tin khác sẽ nhấn mạnh đến việc gặp gỡ Thiên Chúa và giá trị của ký ức.
- Hỗ trợ sẽ được cung cấp để trang bị cho phụ huynh những cuộc trò chuyện hiệu quả với con cái của họ.
- Sự hướng dẫn sẽ được đưa ra cho các bậc cha mẹ về độ tuổi và các giai đoạn phát triển trong đức tin và vai trò môn đệ.
- Những nỗ lực có chủ ý nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các giai đoạn phát triển và các giai đoạn của cuộc sống sẽ giúp giới trẻ định hướng hướng tới đức tin trưởng thành.
- Việc đào tạo vào những thời điểm quan trọng sẽ hỗ trợ giới trẻ khi họ tiếp cận, phân định và dẫn thân theo ơn gọi của mình.